

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดำเนินงานขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)
 สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย (รอบ 5 เดือนแรก)

ลำดับ	กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
1	ประชุมแนวทางการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานพัฒนางานวิชาการ	ดำเนินการจัดประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานพัฒนางานวิชาการ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมรพพัฒน์ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย โดยสาระสำคัญของการประชุมฯ ได้มีการรายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - การวิเคราะห์ Gap ของการจัดการด้านวิชาการของหน่วยงาน - การจัดทำมาตรการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการหน่วยงาน - การจัดทำแผนการดำเนินงานพัฒนาผลงานวิชาการหน่วยงาน
2	ประชุมถอดบทเรียนพัฒนางานวิชาการ	ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนพัฒนางานวิชาการ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ โดยสาระสำคัญของการประชุมฯ ได้มีการถอดบทเรียนจากการวิเคราะห์ SWAT Analysis ได้แก่ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค และปัญหาต่างๆ ที่พบจากการดำเนินงานวิชาการ
3	การประชุมคณะทำงานพัฒนางานวิชาการเพื่อคัดเลือกผลงานวิชาการ	ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขฯ อาคาร 3 ชั้น 2 กรมอนามัย โดยสาระสำคัญของการประชุมฯ ประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> - รับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการหน่วยงาน - การพิจารณาตัวชี้วัด 2.2 ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ และการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ลำดับ	กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
		<ul style="list-style-type: none"> - การพิจารณาแนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการของหน่วยงาน - การพิจารณาแนวทางขับเคลื่อนผลงานวิจัยที่จะดำเนินการในปี 2566 – 2568 ของหน่วยงาน
4	ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนางานวิชาการ (อบรม/workshop)	<p>ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขฯ อาคาร 3 ชั้น 2 กรมอนามัย โดยสาระสำคัญของการประชุมฯ ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - รับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการหน่วยงาน - การพิจารณาตัวชี้วัด 2.2 ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ และการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - การพิจารณาแนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการของหน่วยงาน - การพิจารณาแนวทางขับเคลื่อนผลงานวิจัยที่จะดำเนินการในปี 2566 – 2568 ของหน่วยงาน
5	ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิชาการสู่รางวัลบริการภาครัฐหรือรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม	อยู่ระหว่างการดำเนินกิจกรรมตามแผนดำเนินการพัฒนาผลงานวิชาการ ปี 2566 สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย รอบ 5 เดือนหลัง
6	ประชุมติดตามการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินกิจกรรมตามแผนดำเนินการพัฒนาผลงานวิชาการ ปี 2566 สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย รอบ 5 เดือนหลัง